

การพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของไทยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับ

กรุงเทพฯ 18 มกราคม 2567 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association – TTIA) ร่วมเสวนาและแถลงข่าว ในหัวข้อ “ทิศทางการประมงไทย ในบริบทการค้าระหว่างประเทศ : ข้อพิจารณาเรื่องสิทธิแรงงาน สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานตลาดการค้าอาหารทะเล” ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (FCCT) โดยให้ข้อมูลการดำเนินการของสมาคมในด้านการประมงและแรงงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สะท้อนการพัฒนาของประเทศไทย ที่ทำให้ทั่วโลกยอมรับ

ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย กล่าวว่า “ประเทศไทยยังคงศักยภาพในการเป็นผู้นำของโลกในการผลิตและส่งออกสินค้าปลากระป๋องและอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมว โดยทั้ง 2 อุตสาหกรรมสร้างรายได้เข้าประเทศปีละ 160,000 ล้านบาท โดยสมาคมฯ มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านนโยบายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัยอาหาร จริยธรรมด้านแรงงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน”

การแก้ปัญหา IUU และสถานการณ์ค้ามนุษย์ของไทย ดำเนินการอย่างไร

ดร.ชรินทร์ กล่าวถึง “เมื่อปี 2557 ประเทศไทยได้ใบเหลืองจากสหภาพยุโรป เพื่อให้แก้ไขปัญหายังเป็นรูปธรรมในด้านการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing - IUU Fishing) ในปีเดียวกัน สหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับ Tier 3 ให้ไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons – TIP Report) การประเมิน 2 เรื่องนี้สะท้อนถึงปัญหาหลักสำคัญของไทย เช่น การค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ และการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างขาดการควบคุม ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงภาครัฐจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรกำลังคนและระดมค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขสถานการณ์ ทำให้ประเทศไทยกลับมามีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถืออีกครั้ง”

ภาครัฐมีการดำเนินการที่สำคัญหลายด้าน โดยเฉพาะการออก พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 การให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ค.ศ.2007 และการรับพิธีสารส่วนเสริมปี ค.ศ. 2014 ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930

ดร.ชวินทร์ ได้เสริมว่า “ทางสมาคมฯ ได้กำหนดหลักจริยธรรมด้านแรงงาน (TTIA Code of Conduct) ให้สมาชิกปฏิบัติตาม ซึ่งครอบคลุมหลักการไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีการค้ามนุษย์ และมีเสรีภาพในการสมาคมเจรจาต่อรอง นอกจากนี้ได้ร่วมกับ ILO และภาครัฐ นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good Labour Practice (GLP) มาใช้กับอุตสาหกรรมทูน่า ปัจจุบันสมาคมได้พัฒนา GLP ภายใต้โครงการ Ship to Shore Rights เพื่อแก้ปัญหาการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล

จากการยกระดับด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย ส่งผลให้ไทยได้รับการปลดใบเหลือง IUU Fishing ในปี 2562 และได้รับการยกระดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ขึ้นเป็น Tier 2 ในปี 2565-2566 ส่งผลให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น มีทรัพยากรสัตว์น้ำที่ยั่งยืน ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน รวมถึงเพิ่มข้อได้เปรียบการเจรจาทางการค้า

ดร.ชวินทร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “สำหรับความเห็นต่อการผ่อนคลายมาตรฐานการทำประมงควรมีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน และมีการจัดประชุมรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวม”

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

อีเมลล์ ttia@thaituna.org

www.thaituna.org